

Source :

คม ชัด ลึก

Date : 9 พ.ย. 2561 Page :

1,6

No :

ปีใหม่คนไทยจ้าก! ค่าไฟขึ้น4.30สต.

พณ.ต้นของบ30ล.แก้ราคาไฟไม่ตกต่ำ

กพ.ขึ้นค่าเอฟที ต้นค่าไฟฟ้างวด ม.ค.-เม.ย.ขึ้น 4.30 สตางค์
แพงสุดในรอบ 16 เดือน ครัวเรือนสะสมอุมหมตหน้าตัก 10,367 ล้าน
บรรเทาภาระประชาชน เหยยราคาเชื้อเพลิงจ่อขึ้นไม่หยุด ทวันค่า
เอฟทีกลางปีกระฉูด ขณะที่รัฐบาลเร่งแก้ไขใ้ราคาตก ชงของบ
คชก. 30 ล้าน ต้นส่งออก 60 ล้านฟอง

อ่านต่อหน้า 16

ค่าไฟ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน น.ส.นฤภัทร อมรโมชิต เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่าเอฟที สำหรับงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2562 เพิ่มขึ้น ส่งผล

ให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 4.30 สตางค์ต่อหน่วย มาอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก 3.5966 บาทต่อหน่วย นับเป็นการปรับขึ้นค่าเอฟทีครั้งแรกในรอบ 16 เดือน

น.ส.นฤภัทร กล่าวต่อว่า หากไม่มีการบริหารจัดการค่าเอฟทีที่เรียกเก็บกับประชาชน ค่าเอฟทีจะเพิ่มขึ้น 8.10 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาก๊าซในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 ปรับตัวสูงขึ้น 12.67 บาทต่อล้านบีทียู ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 3.48 บาทต่อลิตร ราคาน้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 1.17 บาทต่อลิตร และราคาถ่านหินเพิ่มขึ้น 114.36 บาทต่อตัน และราคาซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น 0.08 บาทต่อหน่วย

“เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน กกพ.มีมติให้นำเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 10,367 ล้านบาท จากการเรียกเก็บค่าเอฟทีจำนวน 3,298 ล้านบาท รวมกับเงินค่าบริหารเอฟที และค่าปรับจากผู้ประกอบการจำนวน 5,547 ล้านบาท และเม็ดเงินลงทุนจากการไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงทุนตามแผนอีกจำนวน 1,522 ล้านบาท เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการผันผวนของการปรับเพิ่มค่าเอฟทีที่ส่งผลกระทบต่อค่าบริหารไฟฟ้า ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน” น.ส.นฤภัทร กล่าว

น.ส.นฤภัทร กล่าวอีกว่า กกพ.ประเมินราคาเชื้อเพลิงยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มอัตราค่าเอฟทีงวดถัดไปช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 จึงต้องติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการเงินสะสมสำหรับดูแลค่าไฟให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน สร้างความราบรื่นในการปรับตัวให้แก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก

นอกจากนี้ กกพ.ยังประสานความร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วิเคราะห์การลดสัดส่วนนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) และประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้พิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น และมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตภายในประเทศ

ขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ โดยนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้หารือร่วมกรมปศุสัตว์ ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย และรายใหญ่ และผู้ส่งออกไข่ไก่ หลังปัจจุบันราคาซื้อไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 2.30 บาทต่อฟอง ต่ำกว่าต้นทุนผลิตไข่ไก่อยู่ที่ 2.80 บาทต่อฟอง และบางพื้นที่ผู้เลี้ยงรายย่อยขายไข่ไก่ได้ต่ำกว่า 2 บาทต่อฟอง เนื่องจากขณะนี้ไข่ไก่กลั่นตลาดถึง 60 ล้านฟอง หรือต้องบริโภค 2-3 วันถึงจะหมด และยังมีไข่ไก่ส่วนเกินออกใหม่เข้ามาสมทบสต็อกอีกวันละ 10 ล้านฟอง หรือมีไข่ไก่ออกสู่ตลาด 50 ล้านฟองต่อวัน มากกว่าการบริโภค 40 ล้านฟองต่อวัน

โดยมาตรการเร่งด่วนที่จะนำใช้แก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำของงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) หรือขออนุมัติจากงบกลาง

15 ล้านบาท เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ส่งออกไข่ไก่ ให้ผลักดันไข่ไก่ออกตลาดต่างประเทศ 60 ล้านฟอง ระยะเวลา 3 เดือน โดยรัฐและผู้ค้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างละครึ่ง คือผู้ส่งออกยอมขาดทุน 15 ล้านบาท เพื่อส่งออกไข่ไก่ ส่วนอีก 15 ล้านบาท ภาครัฐจะช่วยจะเป็นค่าใช้จ่ายบรรจุกักตุน คัดเกรด เป็นต้น

นอกจากนี้ของบประมาณจาก คชก. วงเงิน 130-140 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้เลี้ยงในการนำไข่ไก่ 60 ล้านฟองเก็บเข้าห้องเย็น เพื่อดึงไข่ไก่ออกจากระบบเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเงินส่วนนี้จะต้องนำกลับมาคืนรัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้มาตรการ และยังจะผลักดันให้มีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันไข่ไก่ 10 ล้านฟอง ขายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ 4.5 หมื่นแห่ง และขายผ่านงานมหกรรมธงฟ้าอีก 20 จังหวัด เพื่อเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ให้มากขึ้น

ทั้งนี้หลังจากที่มีข่าวว่าจะออกมาตรการช่วยเหลือไข่ไก่ ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มวันนี้ปรับขึ้นมา 20 สตางค์ อยู่ที่ 2.50 บาทต่อฟอง โดยเชื่อว่าหลังจากใช้มาตรการแล้วจะทำให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าจะดึงราคาไข่ไก่ให้ขึ้นมาอยู่ที่ 2.80 บาทต่อฟอง เป็นราคาที่ผู้เลี้ยงไม่ขาดทุน

สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรมปศุสัตว์จะรับผิดชอบในการหยุดการเพิ่มของผลผลิตไข่ไก่ โดยแนวทางจะลดปริมาณไก่ยืนกรงจาก 57 ล้านตัว เหลือ 52 ล้านตัว หรือลดลง 10% จะทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงจาก 48 ล้านฟองต่อวัน เหลือ 40 ล้านฟองต่อวัน ใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค และมีแผนจะลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่จาก 5.5 แสนตัว เหลือ 5 แสนตัว ซึ่งจะต้องจัดทำรายละเอียดอีกครั้งว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบลดการผลิตไข่ไก่ลง แต่จะยกเว้นรายย่อยไม่ต้องดำเนินการตามแผนที่กำหนดนี้